



คณะอนุกรรมการด้านสื่อสารมวลชนฯ วุฒิสภา เชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มาให้ข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินโครงการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชนฯ

คณะอนุกรรมการด้านสื่อสารมวลชนฯ ได้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้เชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพนักวิจัยชุมชนแบบชุมชนมีส่วนร่วมมาให้ข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินโครงการ



นายจิตรรงค์ เสริมสุข รองประธานคณะอนุกรรมการ



นายวิรัตน์ เกียมวงศ์ อนุกรรมการ



นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ อนุกรรมการ



นายชวรงค์ สิมปิภมปानी อนุกรรมการ



นายไตรลจน์ นามะรัตน์ อนุกรรมการ



นางสาววรวรรณ จตุรพิพร อนุกรรมการ



นางสาวกวิณท์ คงคราญ อนุกรรมการ



นายสุระ เทษณะศิล อนุกรรมการ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์พิชญา สิงจาศิลป์ อนุกรรมการ



นายปเทพ สุจริตกุล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ



นางสาวสุกานตา ศรีประพูน อนุกรรมการและเลขานุการ



ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพ ด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมที่ได้เชิญอาจารย์ประจำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มาให้ข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินโครงการตามแผนการปฏิรูปประเทศฯ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพนักวิจัยชุมชนแบบชุมชนมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

โดยอาจารย์ประจำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ได้ให้ข้อมูลว่า โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพนักวิจัยชุมชนแบบชุมชนมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นโครงการที่สอดคล้องกับการสื่อสารกับชุมชน โดยเป็นการสร้างรูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ซึ่งโครงการวิจัยเพื่อชุมชนได้มีการดำเนินโครงการไปแล้วกว่า ๑๖ โครงการ และแต่ละโครงการได้มีการติดตามประเมินผลกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการเห็นว่า การสื่อสารกับชุมชนเป็นเรื่องที่สำคัญ หากมหาวิทยาลัยดำเนินโครงการวิจัยเพื่อชุมชนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ก็จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิชญา ทรัพย์เทชน อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผู้เข้าชี้แจง